

Số: /KH-UBND

Bắc Sơn, ngày tháng 3 năm 2024

## KẾ HOẠCH

### Hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2022 huyện Bắc Sơn

Thực hiện Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh Lạng Sơn về thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022. Sau khi rà soát, UBND huyện Bắc Sơn xây dựng kế hoạch hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 trên địa bàn huyện như sau:

#### I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Thống nhất nhận thức, hành động, đề ra nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình cụ thể để thực hiện hoàn thiện các tiêu chí tại các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao giai đoạn trước năm 2022 trên địa bàn huyện theo Kế hoạch số 184/KH-UBND ngày 13/9/2023 của UBND tỉnh. Nâng cao tinh thần, trách nhiệm, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị; tiếp tục đổi mới tác phong, lề lối làm việc và nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, đạo đức, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

2. Phát huy tốt hơn nữa vai trò quản lý, điều hành của chính quyền, cơ quan, đơn vị; sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa các ngành, các cấp; huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và tăng cường sự giám sát của nhân dân. Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp; phân công trách nhiệm cụ thể, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị gắn với kiểm tra, đánh giá tình hình, kết quả việc thực hiện.

#### II. KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ ĐẠT CÁC TIÊU CHÍ CỦA CÁC XÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN ĐẠT CHUẨN TRƯỚC NĂM 2022 THEO BỘ TIÊU CHÍ XÂY DỰNG NTM, NTM NÂNG CAO GIAI ĐOẠN 2021 - 2025

1. Tổng số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện Bắc Sơn trước năm 2022 (*không bao gồm các xã được công nhận sau đó phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao*) là 05 xã. Kết quả rà soát, đánh giá đến tháng 01/2024 theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới giai đoạn 2021 -2025 cụ thể như sau:

- Xã Vũ Sơn đạt 19/19 tiêu chí;
- Xã Nhất Tiến đạt 15/19 tiêu chí;

- Xã Hưng Vũ đạt 18/19 tiêu chí;
- Xã Tân Lập đạt 18/19 tiêu chí;
- Xã Vũ Lễ đạt 18/19 tiêu chí.

2. Tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trên bàn huyện Bắc Sơn giai đoạn trước năm 2022 là 02 xã gồm xã Chiến Thắng, xã Đồng Ý. Kết quả rà soát, đánh giá đến tháng 1/2024 theo Bộ tiêu chí quốc gia xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã Chiến Thắng đạt 19/19 tiêu chí, xã Đồng Ý đạt 19/19 tiêu chí, đến hết năm 2023 cả 2 xã đều đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

*(Chi tiết theo biểu kèm theo).*

## **II. MỤC TIÊU, LỘ TRÌNH THỰC HIỆN**

### **1. Mục tiêu chung**

- Tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phấn đấu đến hết năm 2024: 02 xã (*Hưng Vũ, Tân Lập*) hoàn thành 19/19 tiêu chí xã Nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Các xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao, Nông thôn mới kiểu mẫu tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

- Tiếp tục chỉ đạo, hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao theo yêu cầu của Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025 quy định tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

### **2. Mục tiêu cụ thể**

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới đồng bộ, toàn diện trên địa bàn toàn huyện, ưu tiên các nguồn lực thực hiện tại các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; chỉ đạo việc duy trì, nâng cao các tiêu chí đã đạt và hoàn thiện đối với những tiêu chí chưa đạt ở các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2022. Cụ thể:

- Phấn đấu hoàn thành xóa 31 nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã.

- Tiếp tục củng cố và nâng cao hoạt động của các Hợp tác xã theo Luật Hợp tác xã năm 2012 trên địa bàn các xã. Thực hiện truy xuất nguồn gốc các sản phẩm chủ lực của xã gắn với xây dựng vùng nguyên liệu và được chứng nhận VietGAP hoặc tương đương tại xã Hưng Vũ, Tân Lập.

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn xã Nhất Tiến 3%.

- Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn các xã tăng cường phân loại rác tại nguồn, thực hiện nếp sống văn minh, gọn gàng, tạo môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt.

*(Có biểu kế hoạch phấn đấu thực hiện các tiêu chí kèm theo).*

## **III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN**

1. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cả hệ thống chính trị và người dân về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về xây dựng nông thôn mới; thống nhất về nhận thức, đồng thuận về quan điểm để tuyên truyền, vận động; xác định vai trò chủ thể của người dân trong việc bàn và quyết định các nội dung nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới theo đúng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm và dân hưởng lợi”; chú trọng công tác đánh giá mức độ hài lòng của người dân để làm cơ sở lập kế hoạch; quan tâm chỉ đạo xây dựng các mô hình mang tính trực quan làm hình mẫu trong công tác tuyên truyền, vận động. Thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Bắc Sơn cùng cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, phong trào “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” từ huyện đến cơ sở.

2. Tiếp tục nâng cao chất lượng thẩm tra xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đảm bảo thực chất, toàn diện, đúng quy định, không chạy theo thành tích. Hướng đến nông thôn mới thực chất, bền vững trên 03 trụ cột chính là: Phát triển, tổ chức lại sản xuất, nâng cao thu nhập; Nâng cao mức thụ hưởng văn hóa, giáo dục, y tế; Xây dựng môi trường sống xanh, sạch, đẹp, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

3. Tiếp tục quan tâm, ưu tiên nguồn lực địa phương để bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt đảm bảo theo bộ tiêu chí ban hành theo Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh. Trong đó tập trung vào các tiêu chí xã Nông thôn mới như: tiêu chí số 9 về Nhà ở dân cư, tiêu chí 10 về thu nhập, tiêu chí 11 về Nghèo đa chiều, tiêu chí 13 về Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn, tiêu chí 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm.

4. Đẩy mạnh triển khai thực hiện Chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản xuất gắn với xây dựng nông thôn mới; thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp; Chương trình mỗi xã một sản phẩm; triển khai chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã và đề án lựa chọn hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả giai đoạn 2021 - 2025.

#### **IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

##### **1. Phòng Nông nghiệp và PTNT - Văn phòng điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới huyện**

Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành đề xuất UBND huyện các giải pháp chỉ đạo thực hiện hiệu quả Kế hoạch này. Theo dõi, tổng hợp, giám sát tiến độ thực hiện hoàn thành các tiêu chí của các xã theo Kế hoạch; báo cáo UBND huyện những nội dung vượt thẩm quyền.

Rà soát kết quả các tiêu chí được giao phụ trách thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao để có giải pháp khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo nhân rộng các mô hình sản xuất kiểu mẫu, vườn mẫu; khuyến khích hình thành, nhân rộng các sản phẩm OCOP, các mô hình liên kết sản xuất, hợp tác xã nông nghiệp, phát triển các vùng chuyên canh,

sản xuất hàng hóa tập trung gắn với ứng dụng khoa học công nghệ, kỹ thuật cao vào sản xuất hướng tới hình thành chuỗi giá trị phù hợp.

## **2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng**

Rà soát kết quả các tiêu chí được giao phụ trách thuộc bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao để có giải pháp khắc phục kịp thời những khó khăn, hạn chế. Tham mưu, tổ chức thực hiện nhựa hóa hoặc bê tông hóa các tuyến đường trục xã, đường liên thôn, đường thôn và đường ngõ, xóm tại các xã; hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn các xã đảm bảo đạt chuẩn các tiêu chí theo quy định.

## **3. Phòng Tài nguyên và Môi trường**

Chủ trì, phối hợp với Phòng Văn hóa và Thông tin, UBND các xã khẩn trương tập trung triển khai các nhiệm vụ, công việc để hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tất cả các nhà văn hóa và khu thể thao đủ điều kiện được cấp, đảm bảo hoàn thành theo Thông báo kết luận số 510/TBHQND ngày 16/6/2022 của Thường trực HQND tỉnh.

Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn các xã tăng cường phân loại rác tại nguồn, thực hiện nếp sống văn minh, gọn gàng, tạo môi trường sống sáng - xanh - sạch - đẹp.

## **4. Phòng Tài chính - Kế hoạch**

Theo chức năng, nhiệm vụ tiếp tục tham mưu UBND huyện dành nguồn lực cho các xã đã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2022 để thực hiện bổ sung, hoàn thiện các tiêu chí đảm bảo theo Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 1494/QĐ-UBND ngày 14/9/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn.

**5. Các thành viên Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG huyện** (tại Quyết định số 783/QĐ-UBND ngày 30/3/2022; Quyết định số 1121/QĐ-UBND ngày 21/4/2023 của UBND huyện Bắc Sơn)

Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao trước năm 2022 thực hiện rà soát các nội dung, tiêu chí được giao phụ trách, xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để đảm bảo hoàn thiện các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn theo Bộ tiêu chí giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tại các xã, thôn được phân công theo dõi, phụ trách.

Thực hiện chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND huyện nắm tình hình, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

## **6. Ủy ban nhân dân các xã: Nhất Tiến, Hưng Vũ, Tân Lập, Vũ Lễ**

Cấp ủy Đảng, chính quyền các xã tiếp tục xác định công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên, liên tục. Chỉ đạo thường xuyên rà soát, đánh giá thực trạng các tiêu chí trên địa bàn và trên cơ sở kết quả rà soát, đánh giá xây dựng kế hoạch chi tiết, lộ trình thực hiện cụ thể, phân công cho từng thành viên nhằm nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo, Ban Quản lý xây dựng NTM, đảm bảo đến hết năm 2024 hoàn thiện các tiêu chí đạt chuẩn theo các bộ tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn các xã đã đề ra.

Lấy địa bàn thôn để chỉ đạo, tổ chức thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nhất là các tiêu chí liên quan trực tiếp đến người dân và cộng đồng dân cư. Có giải pháp cụ thể trong huy động các nguồn lực, đa dạng hóa các nguồn lực để tập trung xây dựng nông thôn mới; trong đó, chú trọng nguồn lực ngoài ngân sách, từ doanh nghiệp, từ đóng góp của Nhân dân. Lồng ghép, bố trí sử dụng các nguồn vốn tập trung, đạt hiệu quả cao.

Tổ chức rà soát, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đối với nhà văn hóa thôn, sân thể thao thôn. Rà soát, tổng hợp, hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa, khu thể thao xã; triển khai việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với nhà văn hóa, sân thể thao thôn đủ điều kiện, đảm bảo hoàn thành theo Thông báo kết luận số 510/TB-HĐND ngày 16/6/2022 của Thường trực HĐND tỉnh.

Phối hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị tăng cường công tác chỉ đạo, tuyên truyền, vận động, thực hiện hiệu quả các tiêu chí thuộc về trách nhiệm của người dân và cộng đồng dân cư như: tiêu chí văn hóa, môi trường, phát triển sản xuất, nhà ở dân cư, thu nhập, hộ nghèo... tập trung duy trì và nâng cao các tiêu chí về xây dựng thôn kiểu mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu để tạo điểm nhấn trong xây dựng nông thôn mới.

Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin báo cáo về Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới huyện (Phòng Nông nghiệp và PTNT) để tổng hợp, báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND huyện.

UBND huyện đề nghị các phòng chuyên môn, các tổ chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã và các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch này./.

**Nơi nhận:**

- Văn phòng ĐP XDNTM tỉnh;
- TT Huyện ủy;
- TT HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- UB MTTQVN và các đoàn thể huyện;
- UBND các xã Nhất Tiến, Hưng Vũ, Tân Lập, Vũ Lễ;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- Lưu: VT.

**KT. CHỦ TỊCH  
PHÓ CHỦ TỊCH**

**Lộc Quang Hòa**